

Trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn tại khách sạn cao cấp Legend Valley Hà Nam

09:57 06/02/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Tọa lạc trong khuôn viên tuyệt đẹp của khu phức hợp thể thao Legend Valley Country Club tại Kim Bảng, Hà Nam, khách sạn Legend Valley gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ vẻ đẹp cổ điển hòa quyện với nét hiện đại, như một lâu đài cổ tích giữa miền đồng quê.

Cách Hà Nội khoảng 1 giờ lái xe, khách sạn Legend Valley là điểm đến hoàn hảo cho những kế hoạch vui chơi, nghỉ dưỡng và tổ chức sự kiện cuối tuần với hệ thống phòng và tiện ích đẳng cấp cùng loạt hoạt động ngoài trời phong phú, hấp dẫn. Khách sạn cung cấp hơn 200 phòng nghỉ cao cấp, được chia thành các hạng phòng với diện tích đa dạng (38-120 m²) và thiết kế tinh tế, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng đa dạng của các khách hàng, từ những người yêu gôn và yêu thiên nhiên tới những gia đình đa thế hệ và những đoàn khách du lịch lớn.



Đến với khách sạn Legend Valley, du khách sẽ có những trải nghiệm nghỉ dưỡng không thể nào quên khi thử sức trên sân gôn đẳng cấp thế giới Legend Valley Country Club được thiết kế bởi

Nicklaus Design, công ty thiết kế sân golf hàng đầu thế giới do huyền thoại golf Gấu Vàng Jack Nicklaus sáng lập.

Du khách cũng được tận hưởng cảm xúc thư giãn bên bể bơi, tắm nắng và nhâm nhi một ly cocktail từ quầy bar ngay cạnh. Đặc biệt, bể bơi có khu vực được thiết kế riêng cho trẻ em, đem lại sự an tâm cho các bậc phụ huynh. Bên cạnh khu vực bể bơi là khu vui chơi trẻ em với cầu trượt, vòng xoay, thú cưỡi..., sẵn sàng mang tới cho các gia đình có trẻ em những phút giây vui vẻ và hạnh phúc bên nhau.



Khách sạn Legend Valley còn có nhiều hoạt động ngoài trời thú vị, trong đó, đi thuyền thiên nga trên hồ Huyền Thoại chắc chắn sẽ là một hoạt động được các gia đình yêu thích do phù hợp với nhiều độ tuổi. Những người đam mê câu cá hoàn toàn thư giãn và tận hưởng sở thích của mình tại hồ Huyền Thoại. Một hoạt động thử thách hơn dành cho những người năng động là đi bộ leo núi trekking lên đỉnh Bát Cảnh Tiên để chạm tới thiên nhiên và tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp của vùng đất Hà Nam.



Nhân dịp khai trương, khách sạn Legend Valley mang đến nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn như gói ưu đãi khai trương giảm 20% giá phòng, chỉ từ 1,200,000 VNĐ/đêm (trong đó có miễn phí bữa sáng, bể bơi, giảm 10% dịch vụ ẩm thực...) và gói trải nghiệm Play & Stay đặc biệt gồm đêm nghỉ tại khách sạn và một vòng chơi gôn 18 hố tại sân gôn đẳng cấp thế giới Legend Valley Country Club.

Để biết thêm chi tiết, khách hàng có thể truy cập website: legendvalleyhotel.vn hoặc liên hệ hotline: (+84) 37 463 5588.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/trai-nghiem-nghi-duong-tron-ven-ta%CC%A3i-khach-san-cao-cap-legend-valley-ha-nam>